

**HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đại biểu các ban Đảng trung ương dự hội nghị.

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần, gương mẫu, tự phê bình và phê bình, tinh thần trách nhiệm theo từng công việc, lĩnh vực, địa phương được phân công, tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những chuyển biến tích cực đồng thời chỉ ra những

hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, để ra những giải pháp khắc phục, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí đề nghị trong quá trình đánh giá, nhận xét, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành, đánh giá một cách khách quan, dân chủ, đa chiều, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Kiểm điểm tập thể sẽ được sử dụng làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và kết quả kiểm điểm cá nhân sẽ được sử dụng để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể.

Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 khẳng định: Năm 2022 được khởi đầu với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển để bù đắp những thiệt hại, tổn thất nặng nề do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời tạo nền tảng vững chắc hướng đến hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt sâu sắc, xây dựng các kế hoạch tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2022. Trên cơ sở đó đã cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, để ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lớn, sát hợp với thực tế của tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, và người, hoạt động để huy động tối đa các nguồn

lực phục vụ cho sự phát triển của tỉnh và từng ngành, từng địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy tỉnh trên các lĩnh vực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ xây dựng nhân dân có nhiều đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo đúng định hướng, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Cũng trong năm 2022, công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới, bảo đảm kịp thời, đầy đủ và hiệu quả thông qua việc mở rộng ứng dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" đến 100% đảng bộ trong toàn tỉnh và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống chính trị. Vì vậy, mặc dù trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức song kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,52% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra (9%). Thái Bình là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

thuộc top đầu cả nước. Thu nội địa đạt trên 12.400 tỷ đồng, tăng 18,4%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo có trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trên các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong năm 2023.

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 tiến hành trong 2 ngày 27 - 28/12, theo trình tự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước, sau đó kiểm điểm cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

**PHƯƠNG CHI**

**TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

đúng đối tượng. Công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được triển khai sâu rộng. Tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác văn thư lưu trữ dần đi vào nề nếp, áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ tốt trong việc quản lý, khai thác hồ sơ, tài liệu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả ngành nội vụ đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị năm

2023 toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, có chiều sâu nghị quyết đại hội đảng các cấp; nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định chức

năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị theo các nghị quyết của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của bộ, ngành theo hướng gọn về bộ máy, rõ về chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, bỏ sót; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công tác. Kịp thời tham mưu, hướng dẫn kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy chính quyền địa phương các cấp; tham mưu thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp cũng như thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đời do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố giai đoạn 2022 - 2026 nhằm bảo đảm chính quyền địa phương, cơ sở ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tin ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ theo quy định.

kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ và 2 cá nhân; lãnh đạo Sở Nội vụ trao cho thi đua của UBND tỉnh cho 1 tập thể, danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 3 tập thể và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 5 cá nhân; trao giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nội vụ năm 2022.

**GIỮ VỮNG THÀNH TÍCH...**

(Tiếp theo trang 1)

tội phạm. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 92,3%, công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng người, đúng tội, chưa phát hiện oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được đẩy mạnh. Các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ thu nhập, cấp cần cứu công dân đạt trên 98%, cháy, nổ

giảm, chỉ số cải cách hành chính tăng 20 bậc, xếp thứ 18 toàn quốc. Thái Bình giữ vững thành tích nhiều năm liền là tỉnh tiêu biểu toàn quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các cấp, ngành chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương để ra các chủ trương, chính sách, pháp luật, các đề án, dự án, kế hoạch bảo đảm

ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng thể trận an ninh nhân dân, phòng ngừa tội phạm. Nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến thực sự hiệu quả theo hướng xã hội hóa, trong tâm hoạt động hướng vào các địa bàn chiến lược, tuyến biển, các khu, cụm công nghiệp. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình công an phường, công an xã tiêu biểu, làm tốt công tác

quản lý thi hành án hình sự tại cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn và đặc xá. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Các lực lượng công an trong tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm 5% tội phạm về trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm

pháp luật từ sớm, từ xa, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Trước mắt, các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh về bảo đảm ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2023.

Tại hội nghị, 26 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tuyên dương, khen thưởng.

**THÁO GỠ KHÓ KHĂN...**

(Tiếp theo trang 1)

mua sắm thường xuyên và đầu tư công của ngành hiện còn gặp một số khó khăn về thẩm quyền quyết định mua sắm; căn cứ xác định giá gói thầu và thẩm định giá nhà nước đối với các danh mục là trang thiết bị y tế và việc xác định danh mục, quy mô việc mua sắm trang thiết bị, xây dựng, nâng cấp cơ sở thuộc danh mục đầu tư công. Sở Y tế đã đề xuất một số phương án tháo gỡ khó khăn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên tổ liên ngành nâng cao trách nhiệm hơn nữa, phối hợp hiệu quả trong việc tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm cơ sở trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe

nhân dân, nhất là vào dịp tết Nguyên đán. Đối với nội dung về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, trên cơ sở các văn bản của trung ương, giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp tham mưu UBND tỉnh phương án phù hợp, hoàn thành trong quý I/2023. Về căn cứ xác định giá gói thầu và thẩm định giá nhà nước đối với các danh mục là trang thiết bị y tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế về những nội dung liên quan đến việc thẩm định giá. Bên cạnh đó, Sở Y tế rà soát, phối hợp với ngành liên quan thống nhất, ban hành hướng dẫn liên ngành đối với danh mục mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

**Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho người nghèo**

Sáng ngày 27/12, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Hải Phòng; Công ty TNHH Thương mại Hoàng Ngọc Phát tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại một số địa phương huyện Quỳnh Phụ.

3 gia đình được bàn giao nhà ở gồm: ông Nguyễn Hữu Phúc, thôn Tràng, xã An Tràng; ông Nguyễn Thanh Hải, tổ dân phố số 2, thị trấn Quỳnh Côi; bà Bùi Thị Na, thôn Đông Châu, xã Quỳnh Ngọc. Đây là những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp cần được hỗ trợ kinh phí để xây mới. Thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Hải Phòng, Công ty TNHH Thương mại Hoàng Ngọc Phát đã hỗ trợ mỗi gia đình 100 triệu đồng. Sau 4 tháng khởi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Việc huy động kinh phí cải thiện nhà ở cho người nghèo là hoạt động thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ với mong muốn giúp các gia đình với bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

**NGUYỄN CƯỜNG**



Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát trao 2 xe máy 50cc cho học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Tây Tiến Hải.

**HYUNDAI THÁI BÌNH**  
**Tặng xe máy cho học sinh nghèo**

Sáng ngày 26/12, đại lý 3S Hyundai Thái Bình, Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát tổ chức trao tặng 4 xe máy 50cc với tổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Tây Tiến Hải (Tiền Hải) và Trường THPT Nguyễn Du (Kiến Xương). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Cùng em đến trường - nâng bước những giấc mơ" nhằm chung tay với cộng đồng, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của Hyundai Thái Bình.

Đây là món quà ý nghĩa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có phương tiện để đến trường, đồng thời tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vượt khó, vươn lên học tập tốt hơn trong thời gian tới.

**MINH PHÚC**

**HYUNDAI THÁI BÌNH**

Địa chỉ: 204 Lý Thường Kiệt, Kỳ Bá, Thái Bình  
Website: <https://hyundaithaibinh.vn/>  
Hotline KD: 0973 88 55 22 | Hotline DV: 0868 542 209  
- Fanpage: <https://www.facebook.com/daily3shyundaithaibinh>  
- Zalo Official Account Bán Hàng/Dịch vụ: zalo.me/3593097755372709112  
- Đăng ký nhận báo giá: <https://forms.gle/JU1rJXbydptUjL8NA>

**SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI...**

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả ngành giao thông vận tải đạt được trong năm 2022; trong đó có việc tham mưu cho tỉnh đầu tư xây dựng các công trình giao thông quan trọng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhiều dự án trọng điểm; phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh...

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành như Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm

pháp luật. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, bến xe, bến sông; trong đó, đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng xe dừ, bến cóc, xe hợp đồng trả hình hoạt động trên địa bàn các huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Chủ động phối hợp kiểm tra, đón đóc các dự án giao thông bảo đảm tiến độ, an toàn, chất lượng công trình cũng như bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình, không để xảy ra tai nạn. Các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công tiếp tục đầu tư, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tại hội nghị, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên.

**62 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...**

(Tiếp theo trang 1)

giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh còn 0,34%. Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, chăm lo chế độ, chính sách cho hội viên luôn được quan tâm thực hiện.

Năm 2023, Hội CCB tỉnh phấn đấu có trên 93% người đủ điều kiện được kết nạp vào hội; phấn đấu mỗi cơ sở hội xây dựng từ 1 - 2 mô hình dân vận khéo, mô hình kinh tế hiệu quả; tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, phấn đấu xây

dựng quỹ tình nghĩa đạt bình quân 400.000 đồng/hội viên.

Tại hội nghị, 62 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen vì đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" năm 2022. Hội CCB tỉnh trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống Hội CCB và Đại hội Kỳ CCB Việt Nam" và tổ chức kỷ kết thi đua năm 2023.

**TIỀN HẢI...**

(Tiếp theo trang 1)

10 chỉ số thành phần DDCI để thấy rõ những điểm mạnh, hạn chế và khuyến cáo một số giải pháp nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của huyện trong thời gian tới. Đặc biệt, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, đơn vị tư vấn phân tích cơ hội môi trường phát triển kinh tế của tỉnh; đo lường quản trị địa phương từ

góc nhìn doanh nghiệp; nhu cầu hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp; giải pháp cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp - cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền và chia sẻ một số kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong thực đẩy hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp để nâng cao chỉ số PCI.

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 27/12**  
**Thế giới: Hơn 662,4 triệu người đã mắc Covid-19**  
Tính đến chiều ngày 27/12, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 662,4 triệu ca, trong đó hơn 6,687 triệu người đã tử vong.  
**Việt Nam: Ghi nhận 211 ca mắc mới**  
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 27/12, cả nước ghi nhận 211 ca mắc Covid-19 mới, có 86 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và tiếp tục không có bệnh nhân Covid-19 tử vong.  
Trong ngày, 21.933 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 265 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.  
**Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19 mới**  
Ngày 26/12, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 15 bệnh nhân.



Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tính đến hết ngày 26/12, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,336 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,52%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 69,49%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 92,75%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 70,84%.

**DUY TÙNG**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885